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Lúc 13 giờ 50 phút ngày 
28/2, Thư ký báo chí của 
Nhà Trắng Sarah Sanders 

phát đi một tuyên bố cho biết: 
Hội nghị thượng đỉnh đã không 
đạt được thỏa thuận nào nhưng 
các nhóm làm việc của hai bên 
sẽ tiếp tục gặp gỡ trong tương lai.

Bà Sarah cũng cho biết thêm: 
“Tổng thống Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ Donald J. Trump và Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước Cộng 
hòa Dân chủ nhân dân Triều 
Tiên đã có các cuộc gặp gỡ rất 
tốt đẹp và mang tính xây dựng tại 
Hà Nội, Việt Nam trong các ngày 
27 - 28/2/2019”.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo 
luận rất nhiều phương hướng 
để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và 
những quan điểm thúc đẩy kinh 
tế” - Thư ký báo chí Nhà Trắng 
cho biết.

Lúc 13 giờ 23 phút, Tổng 
thống Donald Trump và nhà lãnh 
đạo Kim Jong-un kết thúc cuộc 
hội đàm, cùng các quan chức 
hai bên ra về mà không ăn trưa 
với nhau như thông báo trước 
đó. Đoàn xe của hai nhà lãnh 
đạo gần như cùng lúc khởi hành 
rời khách sạn Metropole. Được 
biết, buổi họp báo riêng của 
Tổng thống Trump tại khách sạn 
Marriott cũng sẽ được chuyển 
lên lúc 14 giờ thay vì 16 giờ như 
dự kiến. 

Trước đó ít phút, phóng viên 
James Griffiths của CNN cho 
hay, bữa ăn trưa làm việc theo 
kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo 
dường như đã bị hủy, cùng với lễ 
ký kết chung. 

Phóng viên của CNN cho 
hay, sau phần đàm phán sơ bộ 
giữa Tổng thống Donald Trump 
và Chủ tịch Kim Jong-un, Thư 
ký báo chí của Nhà Trắng Sarah 
Sanders thông báo với phóng 
viên đợi đưa tin bữa ăn trưa làm 

việc rằng sự kiện này đã bị hủy 
và Tổng thống Trump sẽ quay 
trở lại khách sạn để có cuộc họp 
báo vào lúc 2 giờ chiều giờ địa 
phương. Bà cũng từ chối đưa ra 
bình luận khi được hỏi về lễ ký 
kết văn kiện chung, ban đầu 
được dự kiến diễn ra lúc 2 giờ 
chiều.

Vào đầu giờ sáng cùng ngày, 
cùng Tổng thống Donald Trump 

gặp gỡ báo chí nhanh trước khi 
tiến hành họp kín một - một lần 
thứ hai tại Hà Nội, Chủ tịch Kim 
Jong-un nói rằng nhiều người “tỏ 
ra hoài nghi” về cuộc gặp gỡ của 
hai nhà lãnh đạo. 

“Tôi chắc rằng tất cả họ đều 
đang theo dõi khoảnh khắc 
chúng ta ngồi cùng nhau, bên 
cạnh nhau, như thể họ đang xem 
một bộ phim” - ông Kim nói.

Khi được một phóng viên 
hỏi liệu ông có sẵn sàng giải trừ 
toàn bộ kho hạt nhân của mình 
không, nhà lãnh đạo Triều Tiên 
trả lời thông qua phiên dịch: “Nếu 
tôi không sẵn lòng làm việc đó, 
tôi đã không ở đây lúc này”.

Sau câu trả lời của ông Kim, 
Tổng thống Trump nhận xét: "Đó 
là một câu trả lời hay. Đó có khi 
là câu trả lời hay nhất quý vị từng 
được nghe".

Một nội dung được một phóng 
viên khác nêu ra là khả năng mở 
một văn phòng của Hoa Kỳ tại 
Bình Nhưỡng.

Theo tường thuật của CNN, 
ban đầu có vẻ Chủ tịch Kim 
Jong-un từ chối trả lời nhưng sau 
đó ông trả lời thông qua phiên 
dịch của mình rằng đó là việc “rất 
đáng hoan nghênh” còn Tổng 
thống Hoa Kỳ thì nói ông nghĩ 
“đó là một ý tưởng tốt”.

Chương trình nghị sự giữa hai 
nhà lãnh đạo dự kiến bao gồm 

các cuộc gặp một - một, họp mở 
rộng và ăn trưa làm việc trước 
khi hai bên tiến hành ký một thỏa 
thuận chung vào 2 giờ chiều 
cùng ngày. Cho đến khi hai nhà 
lãnh đạo bước vào ngày đàm 
phán, những nội dung của bản 
thỏa thuận dự kiến được ký vào 
buổi chiều vẫn được giữ kín.

Tuy nhiên, giới phân tích 
nhận định rằng một số kết quả 
chắc chắn sẽ là việc lần đầu tiên 
hai bên trao đổi liên lạc viên và 
tuyên bố một hiệp định hòa bình 
để chính thức kết thúc chiến 
tranh Triều Tiên.

Vào lúc 3 giờ 50 phút chiều 
ngày 28/2, Tổng thống Donald 
Trump sẽ tham dự một cuộc họp 
báo để thông báo về kết quả làm 
việc với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngày 27/2, Tổng thống 
Donald Trump và Chủ tịch Kim 
Jong-un đã có cuộc gặp gỡ đầu 
tiên tại Việt Nam và cùng ăn tối. 

Hãng thông tấn Triều Tiên 
KCNA đưa tin, tại cuộc gặp gỡ 
này, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói 
rằng “sự thiếu tin tưởng, hiểu lầm, 
thù địch và những lề thói cũ tìm 
cách cản đường chúng ta nhưng 
chúng ta đã phá bỏ và vượt qua 
tất cả để lại cùng nhau tiến bước 
tới Hà Nội sau 260 ngày”. Ông 
nói thêm rằng giai đoạn này đòi 
hỏi rất nhiều trăn trở, nỗ lực và 
kiên trì và rằng những kết quả tốt 
đẹp mà tất cả mong đợi sẽ đạt 
được trong các cuộc hội đàm.

Sau cuộc gặp gỡ và trò 
chuyện riêng, hai nhà lãnh đạo 
đã dùng bữa tối chung đầu tiên 
tại Hà Nội cùng một vài quan 
chức cao cấp của hai bên trong 
“bầu không khí thân mật”. Trong 
bữa tối, hai bên đánh giá cao 
tiến bộ đáng kể đạt được trong 
quan hệ song phương sau hội 
nghị thượng đỉnh ở Singapore; 
trao đổi những ý kiến chân thành 
và sâu sắc nhằm tạo ra những 
kết quả toàn diện trong các cuộc 
hội đàm tại hội nghị thượng đỉnh 
Hà Nội như kỳ vọng của toàn thế 
giới, KCNA đưa tin.

Đăng tải trên tài khoản 
Twitter của mình sau bữa tối, 
Tổng thống Donald Trump chia 
sẻ ông đã có cuộc gặp và ăn tối 
rất tuyệt với nhà lãnh đạo Triều 
Tiên tại Hà Nội và trông đợi tiếp 
tục các cuộc thảo luận vào ngày 
28/2.

Không đạt được thỏa thuận chung
THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU NGÀY THỨ HAI

(chinhphu.vn) Kết thúc ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại khách 
sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều 
Tiên Kim Jong-un, hai bên đã không đạt được một thỏa thuận chung như mong muốn.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trò chuyện thân mật trong khuôn viên khách sạn Metropole.

(vietnamplus.vn) Tác nghiệp tại Hà Nội trong những ngày 
này, thông tin về một sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị 
Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, đông đảo phóng viên 
quốc tế bày tỏ ấn tượng trước công tác tổ chức, sự chuẩn bị chu 
đáo, chuyên nghiệp của Việt Nam và mong muốn được tìm hiểu 
thêm về văn hóa, con người của đất nước xinh đẹp này.

Đến Việt Nam từ gần một tuần trước khi Hội nghị Thượng 
đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai diễn ra, phóng viên Lee Jeong-
ho, báo South China Morning Post chi nhánh Hongkong đánh 
giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đội ngũ phóng viên 
tại Trung tâm báo chí quốc tế.

Phóng viên Lee-Jeong-ho chia sẻ, anh rất ấn tượng với công 
tác tổ chức của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Trung tâm báo chí 
quốc tế có trang thiết bị hiện đại, tốc độ internet nhanh, thức ăn 
ngon, đa dạng, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Đồng tình với những nhận xét của đồng nghiệp, anh Bhavan 
Jaipragas, phóng viên thường trú khu vực châu Á thuộc báo 
South China Morning Post, người từng được đưa tin tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore 
nhận xét: Đến nay, Việt Nam đã triển khai rất hiệu quả công tác 
tổ chức Hội nghị.

Phóng viên Bhavan Jaipragas đặc biệt ấn tượng với tốc độ 
nhanh của hệ thống Internet tại Trung tâm báo chí quốc tế khi 
các phóng viên tờ South China Morning Post chuyển thông tin 
từ Việt Nam về Hongkong để xuất bản. Anh Bhavan Jaipragas 
dự định sẽ quay trở lại Hà Nội để tìm hiểu thêm về văn hóa, con 
người nơi đây.

Ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam cho Hội nghị 
Thượng đỉnh chỉ trong thời gian chuẩn bị rất ngắn, khoảng 10 
ngày so với hơn một tháng của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 
nhất, ông Alberto Salazar, phóng viên thường trú Hà Nội tại 
Hãng Thông tấn Cuba Latina Prensa cho biết, các đơn vị của 
Việt Nam đã trang bị đầy đủ điều kiện tác nghiệp cho phóng 
viên quốc tế, từ bảo đảm bảo an ninh, an toàn, hậu cần đến 
trang thiết bị, hệ thống mạng internet, ẩm thực mang đậm 
hương vị của Việt Nam.

Sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã hơn hai năm, phóng viên 
Alberto Salazar đánh giá, Hà Nội yên bình và có nhiều món ăn 
ngon. Với những phóng viên lần đầu đến Việt Nam, khu vực ẩm 
thực của Trung tâm báo chí quốc tế là cơ hội cho các phóng 
viên thưởng thức những món ăn ngon, phong phú, đa dạng của 
Việt Nam.

Từng đưa tin tại Hội nghị APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng 
và vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam, sau hai 
ngày tham gia tác nghiệp tại Trung tâm báo chí quốc tế, phóng 
viên Najib Elkhash đến từ Kênh France 24 bày tỏ hài lòng với sự 
chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Việt Nam.

Phóng viên Najib Elkhash chia sẻ, Hội nghị Thượng đỉnh 
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai là cơ hội lớn để Việt Nam trở thành 
tâm điểm của thế giới.

Việt Nam và Thủ đô Hà Nội cần tận dụng cơ hội này để 
quảng bá du lịch, đầu tư cho đất nước, một điểm đến an toàn, 
thân thiện, người dân mến khách, chăm chỉ và sáng tạo, có nền 
kinh tế phát triển trong trung tâm khu vực ASEAN phát triển 
năng động.

Phóng viên Najib Elkhash cũng bày tỏ ấn tượng với khu ẩm 
thực Hà Nội tại Trung tâm báo chí quốc tế. Anh đã thưởng thức 
món phở Thìn, bún chả và rất yêu thích hai món ăn này.

Chia sẻ kế hoạch sau Hội nghị Thượng đỉnh, anh Najib 
Elkhash cho biết, anh sẽ ở lại Hà Nội thêm một ngày để thực 
hiện một phóng sự về những nét đẹp của Hà Nội, góp phần 
quảng bá về đất nước Việt Nam tươi đẹp đang ngày càng 
phát triển.

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu 
về văn hóa, con người Việt Nam

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
(Tiếp theo trang 1)

TỈNH ỦY GẶP MẶT...
(Tiếp theo trang 1)

phân loại hàng năm đối với tổ 
chức đảng, đảng viên và tập thể, 
cá nhân cán bộ quản lý các cấp; 
quy định giải quyết tố cáo đối với 
đảng viên là cán bộ diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thảo luận về quy hoạch chi 
tiết dự án khu nhà ở thương mại, 
dịch vụ tổng hợp phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình (khu vực bờ sông Trà Lý, 
đoạn từ cầu Thái Bình đến sông 
Vĩnh Trà), hầu hết các đại biểu 
đều đồng tình với quy hoạch; 
đồng thời, đóng góp ý kiến về 
quy mô, vị trí các tuyến đường, 
các công trình xây dựng trong 
phân khu chức năng. Tiếp thu 
ý kiến của các đại biểu, đồng 
chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
nhấn mạnh: Đây là dự án quan 
trọng sẽ tạo điểm nhấn để chỉnh 
trang đô thị, góp phần xây dựng 
thành phố Thái Bình trở thành đô 
thị loại I; khai thác tối đa lợi thế, 
tiềm năng về quỹ đất, đẩy mạnh 
thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng chí 
đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu hợp 
lý các ý kiến của các đại biểu tại 
hội nghị để bổ sung, hoàn thiện 
quy hoạch. Phối hợp với Thành 
ủy, UBND thành phố Thái Bình 
lấy ý kiến của đại biểu nhân dân 
phường Lê Hồng Phong, hoàn 
thiện thủ tục triển khai các bước 
tiếp theo. 

Đối với quy hoạch chi tiết 
khu đất của Bộ CHQS tỉnh tại 
phường Bồ Xuyên, thành phố 
Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề 
nghị điều chỉnh, bổ sung một 
số chi tiết trong quy hoạch cho 
hợp lý, phù hợp với thực tế để 
quản lý, khai thác quỹ đất một 
cách hợp lý, tạo cảnh quan đẹp. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ 
đạo các cơ quan liên quan hoàn 
thiện hồ sơ, hoàn tất thủ tục trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để 
triển khai thực hiện.

Về chủ trương đầu tư dự án 
đầu tư xây dựng công trình bảo 
tàng Thái Bình trong khu vực 
quy hoạch Quảng trường Thái 
Bình tại phường Hoàng Diệu, 

thành phố Thái Bình, các đại 
biểu đều nhấn mạnh bảo tàng là 
công trình nhằm bảo tồn, phục 
vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo 
dục, tham quan, hưởng thụ văn 
hóa của nhân dân nên đều đồng 
tình, nhất trí với đề xuất của Ban 
Cán sự đảng UBND tỉnh; đề nghị 
thiết kế kiến trúc công trình phải 
bảo đảm theo hình thức không 
gian mở, đáp ứng yêu cầu của 
hiện tại và tương lai. Về nội dung 
này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thống nhất về mặt chủ trương, 
giao Ban Cán sự đảng UBND 
tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước 
tiếp theo để hoàn thiện dự án, 
tổ chức thi phương án kiến trúc, 
lựa chọn nhà thầu thi công bảo 
đảm các yếu tố về tài chính, kỹ 
thuật, thời gian. Sau khi có kết 
quả phương án kiến trúc cụ thể, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe 
và cho ý kiến để triển khai các 
bước tiếp theo.

Sau khi nghe Ban Cán sự 
đảng UBND tỉnh báo cáo 2 nội 
dung: tình hình, kết quả xử lý 
nợ xây dựng cơ bản trong xây 
dựng nông thôn mới đến hết 
tháng 1/2019 và tình hình kết 
quả chuyển mục đích sử dụng 
đất để thực hiện quy hoạch dân 
cư trên địa bàn tỉnh đến nay, đề 
xuất định hướng trong thời gian 
tới, đã có 18 lượt ý kiến phát 
biểu tại hội nghị. Các ý kiến 
đều thống nhất với báo cáo của 
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 
đề nghị cần xem xét, đánh giá 
nghiêm túc 2 vấn đề nêu trên để 
ban hành chủ trương mới về đấu 
giá quyền sử dụng đất cho phù 
hợp với yêu cầu của thực tế, chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Phát biểu kết luận, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: 
Thời gian qua, các huyện, thành 
phố, các xã, phường, thị trấn đã 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh trong thanh toán nợ 
xây dựng cơ bản, nhất là nợ xây 
dựng cơ bản trong xây dựng 
nông thôn mới và có chuyển 
biến tích cực. Sở Tài chính đã 
tham mưu UBND tỉnh phương 
án thanh toán nợ xây dựng cơ 
bản, nhất là nợ xây dựng cơ bản 
trong xây dựng nông thôn mới 

khá rõ nét, bảo đảm tính khả 
thi cao. Chủ trương của tỉnh là 
vừa phải thanh toán nợ xây dựng 
cơ bản vừa phải khai thác tốt 
nguồn lực từ quỹ đất để đáp ứng 
nhu cầu phát triển của các địa 
phương. Từ thực tiễn khai thác 
nguồn lực quỹ đất trong nhiều 
năm qua đã mang lại ý nghĩa 
kinh tế - xã hội lớn, tạo diện mạo 
mới, tạo đà cho nông thôn phát 
triển, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở 
của người dân nông thôn. Tuy 
nhiên với cách đấu giá quyền sử 
dụng đất như thời gian qua đang 
bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: 
việc quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch ở nhiều địa phương chưa 
được thực hiện nghiêm túc; việc 
hình thành các khu dân cư tập 
trung một số nơi mới chỉ ở trên 
giấy, vì thế không tạo khu dân cư 
tập trung, khó trong quản lý xã 
hội, tạo sự lãng phí lớn về nguồn 
lực đất đai. Bên cạnh đó, tình 
trạng đầu cơ đất diễn ra khá phổ 
biến, sử dụng trái mục đích diễn 
ra ở không ít các địa phương... 
tạo ra những hệ lụy xấu cần sớm 
có biện pháp xử lý. Mặt khác, 
giá trị của những khu đất đấu 
giá quyền sử dụng ở nhiều nơi 
rất thấp, không đúng giá trị thực 
tế, gây thất thoát nguồn lực. Để 
giải quyết vấn đề nêu trên, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: 
Đối với việc xử lý nợ xây dựng cơ 
bản, nhất là nợ xây dựng cơ bản 
trong xây dựng nông thôn mới, 
giao Ban Cán sự đảng UBND 
tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh làm 
tốt công tác chỉ đạo, giám sát 
việc thực hiện các chủ trương 
thanh toán nợ xây dựng cơ bản, 
nợ xây dựng cơ bản trong xây 
dựng nông thôn mới theo chỉ 
đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh; giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá 
nhân báo cáo hàng tháng việc 
xử lý nợ; người đứng đầu các địa 
phương, đơn vị phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật, cấp trên 
về việc xử lý nợ. Cấp ủy các cấp 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát; HĐND tỉnh phối hợp 
với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tăng cường giám sát thực hiện 
nghiêm việc thanh toán, xử lý nợ 
xây dựng cơ bản, nợ xây dựng 
cơ bản trong xây dựng nông 
thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng 
định việc khai thác quỹ đất ở các 

địa phương, nhất là việc chuyển 
mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp sang đất ở tại nông thôn 
là việc rất cần thiết nhằm đáp 
ứng nhu cầu về nhà ở cho người 
dân nông thôn, qua đó các địa 
phương có nguồn ngân sách cho 
đầu tư phát triển. Tuy nhiên, thực 
tế những bất cập phát sinh thời 
gian qua từ việc đấu giá quyền 
sử dụng đòi hỏi cần phải thay đổi 
phương thức để khai thác nguồn 
lực đất đai tốt hơn, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thống nhất từ ngày 
1/3/2019, Ban Cán sự đảng 
UBND tỉnh chỉ đạo xem xét dừng 
việc đấu giá quyền sử dụng đất 
theo tinh thần Quyết định số 372 
của UBND tỉnh. Những nơi đã 
có quyết định của cấp có thẩm 
quyền tiếp tục được triển khai 
thực hiện nhưng các ngành chức 
năng, các cơ quan liên quan tăng 
cường kiểm tra, giám sát để các 
địa phương thực hiện nghiêm 
theo quy hoạch, quyết định của 
cấp có thẩm quyền, bảo đảm 
quỹ đất được khai thác, sử dụng 
đúng mục đích, hiệu quả. Đối 
với những nơi có đề xuất, quy 
hoạch, triển khai các thủ tục 
nhưng chưa có quyết định thực 
hiện phải khẩn trương rà soát, 
nghiên cứu chỉ đạo thực hiện 
theo tinh thần chủ trương chỉ đạo 
mới. Đối với những xã thực sự có 
nhu cầu về đất ở cho người dân, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban 
Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo 
ngành liên quan khẩn trương 
nghiên cứu mô hình làng kiểu 
mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trên 
cơ sở đó xây dựng, hình thành 
các làng kiểu mẫu, khu dân cư 
kiểu mẫu. Tinh thần của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy không phải 
là chấm dứt việc đấu giá quyền 
sử dụng đất mà vẫn tiếp tục thực 
hiện nhưng phải thực hiện việc 
quy hoạch, sử dụng quỹ đất một 
cách hợp lý, có hiệu quả. Đối 
với các vị trí đất xen kẹp trong 
khu dân cư, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu 
cầu bí thư các huyện ủy, thành 
ủy, chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố chịu trách nhiệm đề 
xuất, ngành chức năng thẩm 
định, báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, quyết định. Trong tháng 
3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
sẽ nghe và cho ý kiến cụ thể về 
mô hình làng kiểu mẫu, khu dân 
cư kiểu mẫu; đồng thời, giao Ban 
Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo 

ngành chuyên môn nghiên cứu 
xây dựng mô hình mẫu về nghĩa 
trang nhân dân, bảo đảm việc 
xây cất mồ mả theo quy hoạch, 
tránh tình trạng lãng phí đất tạo 
ra sức ép trong tương lai.

Đối với kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 
của Ban Bí thư về nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên và rà 
soát, sàng lọc, đưa những đảng 
viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng và Quy định trách nhiệm 
nêu gương của các đồng chí Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị 
các đại biểu tiếp tục đóng góp ý 
kiến bằng văn bản, gửi Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, trên cơ sở báo 
cáo thực hiện các bước quy trình 
và đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
tiến hành thảo luận, xem xét, bỏ 
phiếu đánh giá xếp loại tập thể, 
cá nhân thuộc thẩm quyền đánh 
giá của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy gồm: đảng bộ cấp huyện và 
tương đương, 7 đảng đoàn và 
3 ban cán sự đảng, 6 tập thể 
lãnh đạo các cơ quan chuyên 
trách tham mưu, giúp việc Tỉnh 
ủy; cán bộ lãnh đạo diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đối với quy định giải quyết 
tố cáo đối với đảng viên là cán 
bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoan 
nghênh Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
soạn thảo quy định bảo đảm chỉ 
đạo của cấp trên, phù hợp với 
điều kiện thực tiễn ở tỉnh. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ 
sung nội dung: Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy có trách nhiệm giải quyết 
tố cáo đối với những đảng viên là 
cán bộ thuộc thẩm quyền quản 
lý; những vụ việc cần thiết phải 
báo cáo Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh cho ý kiến thì ý kiến quyết 
định cuối cùng thuộc thẩm quyền 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Tại kỳ họp ngày 28/2/2019, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo 
luận một số nội dung về công 
tác cán bộ và quyết nghị:

Đồng ý bổ nhiệm đồng chí 
Nguyễn Quang Huy, Trưởng 
phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế 
giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế.

kỷ luật cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng vì công 
việc. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí đã phát huy năng lực, trí 
tuệ, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chấp 
hành nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của 
cấp ủy tỉnh, tuân thủ sự phân công của tổ chức, có những đóng 
góp quan trọng trong các lĩnh vực được phân công phụ trách, 
nhất là các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng...; thể hiện những ý 
kiến, kiến nghị, đề xuất, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định 
những quyết sách, chủ trương, cơ chế của địa phương, đặc biệt 
trong xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, thực hiện chương 
trình nước sạch nông thôn... Trong cuộc sống đời thường, đồng 
chí là người có lối sống giản dị, chân thành.

Những năm gần đây, Thái Bình có sự phát triển vượt bậc trên 
tất cả các lĩnh vực. Có được những thành quả đó trước hết là 
do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sự điều hành sâu 
sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó có đóng góp 
không nhỏ của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn đồng chí Phó Chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh sau khi nghỉ chế độ tiếp tục tham gia góp ý cùng 
Đảng bộ, chính quyền, tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Thái Bình 
ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ xúc động và cảm ơn các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã hỗ trợ cá nhân 
đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hứa sẽ tiếp tục 
rèn luyện là đảng viên gương mẫu ở địa phương. Đồng chí cũng 
mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới với tinh thần đoàn kết, 
quyết tâm, sự năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thái Bình sẽ tiếp tục phát 
triển nhanh, bền vững và ngày càng văn minh, hiện đại. 


